



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๖๒๗ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๓๑

ที่ ๐๐๑๐.๓๓/ว ๑๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMS ของ ตร.

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก หรือตำแหน่งเทียบเท่า. ผบก.ตร.รพ.ตร.

รอง ผบก.และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตร. ได้มีหนังสือที่ ๐๐๑๐.๓๓/ว ๖๗ ลง ๘ พ.ย. ๖๒ แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMS ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับหน่วยงานผู้เบิกของ ตร. ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด แต่จากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMS พบว่าหน่วยงานผู้เบิกบันทึกบัญชีสินทรัพย์คลาดเคลื่อน ผิดหมวดสินทรัพย์ ผิดอายุการใช้งานไม่เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานที่ ตร. กำหนด บันทึกครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS บัญชีงานระหว่างก่อสร้างที่งานแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดงานแล้ว แต่หน่วยไม่บันทึกเป็นบัญชีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในระบบ GFMS มีผลทำให้บัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMS ต่ำไป และปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวให้ถูกต้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ย้ายไปสังกัดที่อื่น และขาดผู้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติด้านบัญชีและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสินทรัพย์

ดังนั้น เพื่อให้บัญชีสินทรัพย์ภาพรวมของ ตร. (หน่วยงานผู้เบิกจำนวน ๒๑๔ หน่วย) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. หน่วยงานผู้เบikedำเนินการตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๓๓/ว ๖๗ ลง ๘ พ.ย. ๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMS ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด

๒. บช. และหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการตามหนังสือ ตร. ส่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ว ๒ ลง ๗ ม.ค. ๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด โดยเคร่งครัด

๓. ตามข้อ ๑ สงป.(กช.) รวบรวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS และตัวอย่างการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ พร้อมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ กช. เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยได้ใช้ในการค้นคว้าและศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.

(รอย อิงคไพโรจน์)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.